

Số: 658/KH-SNgV

An Giang, ngày 04 tháng 6 năm 2024

KẾ HOẠCH

Thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2024

Căn cứ Kế hoạch số 542/KH-SNgV ngày 30/5/2024 của UBND tỉnh về Thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh An Giang năm 2024;

Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả Chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tỉnh An Giang năm 2024 với các nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp trọng tâm sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức.

Nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công, từng bước cải thiện chất lượng quản trị và hành chính công từ tỉnh đến cơ sở, nhằm đáp ứng sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

2. Yêu cầu

Quán triệt, triển khai kế hoạch nâng cao Chỉ số PAPI năm 2024 của UBND tỉnh trong toàn đơn vị. Thực hiện đồng bộ, thống nhất với các chỉ đạo, định hướng chung của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công. Đảm bảo nhận thức đầy đủ, sâu sắc về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác quản trị hành chính công, tạo sự chuyển biến tích cực, thiết thực và hiệu quả nhất của cán bộ, công chức.

II. MỤC TIÊU

Xây dựng nền hành chính trong sạch, minh bạch, thông suốt, chuyên nghiệp và hiện đại; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước; bộ máy cơ quan hành chính nhà nước được sắp xếp gọn nhẹ; đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực; thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, dân chủ ở cơ sở trong hoạt động quản lý, điều hành. Góp phần nâng Chỉ số PAPI năm 2024 tỉnh An Giang thuộc nhóm các tỉnh, thành phố đạt điểm cao nhất của cả nước.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý.

Tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng: Tuyên truyền, phổ biến Luật PCTN năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật

PCTN; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc và Công điện số 724/CD-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

Báo cáo kết quả phòng, chống tham nhũng hàng năm; Định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra tỉnh tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

2. Thủ tục hành chính công

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Hạn chế tình trạng giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn do lỗi từ cán bộ, công chức của cơ quan.

Nhập, đăng tải công khai thủ tục hành chính vào cơ sở dữ liệu quốc gia sau khi công bố.

Nghiên cứu triển khai các giải pháp, cách làm mới, mô hình hay trong công tác cải cách hành chính, trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực phụ trách đem lại hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

3. Quản trị điện tử

Rà soát, đăng tải, cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng (Công thông tin điện tử của tỉnh và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh- iGate) theo Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 17/01/2023 về việc triển khai Nghị định 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ.

Phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, các giải pháp nhằm nâng cao việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc, công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ được giao nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Văn phòng Sở chủ trì, chủ động triển khai thực hiện đạt hiệu quả tốt nhất những nhiệm vụ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành; chủ động thực hiện và tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này. Định kỳ gửi báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (thông qua cơ quan thường trực Sở Nội vụ) **trước ngày 29 tháng 12 năm 2024** để tổng hợp;

Tổ chức quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ, công chức về các nội dung của Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) để cán bộ, công chức, biết đầy đủ các nội dung, các tiêu chí thành phần của chỉ số PAPI và nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) đối với sự phát triển bền vững của tỉnh;

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Pháp lệnh về thực hiện dân chủ ở cơ sở; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công, những quy định của pháp luật liên quan đến việc cung ứng dịch vụ công,... trong cán bộ, công chức để nâng cao nhận thức, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân;

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh An Giang năm 2024 của Sở Ngoại vụ, yêu cầu tất cả cán bộ, công chức căn cứ nhiệm vụ được giao thực hiện hiệu quả Kế hoạch này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, phát sinh, đề nghị các phòng gửi đề xuất, kiến nghị về Văn phòng Sở đề tổng hợp, trình Lãnh đạo Sở gửi UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp) xem xét điều chỉnh, bổ sung phù hợp./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ (báo cáo);
- Các phòng thuộc Sở;
- Công bố công khai (web Sở);
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Huỳnh Công Huân